

Phải thay đổi, nhưng khó thúc giục cải cách quy định

HÀ NỘI (NV) - Trong một bài phân tích đưa ra trên những thí dụ nổi bật chứng minh cho các chính sách sai lầm chủ đạo làm đậy túi cho đám quan lại tham nhũng, tạp chí Newsweek số ra ngày 1 tháng 10, 2012 trình bày một số những lý do đã làm cho Việt Nam từ triền vng thành cáp Á Châu lại biến thành một con mèo nh đậy khuy t t.



Vịnh Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa, một dự án công biển quy mô lớn vốn đầu tư lên nhiều tỷ đô la những thiết bị của công ty tàu biển Vinalines. Những chỉ c trục xỉ măng trục xỉ phỉ xỉ xỉ ng phỉ xỉ xỉ ng trong những biển là biển những của chỉ xỉ xỉ c sai lầm của đám quan quy định tham nhũng “có dự án là có cáp hỉ xỉ xỉ m mút” bất kể hỉ xỉ xỉ qu cho đ t n xỉ xỉ c. (Hình: AP)

Theo bài viết này, “Đổi cũ một nền kinh tế có nhiều vốn đầu, nhưng những làm chính sách từ Việt Nam cần phải thúc đẩy các kế hoạch cải cách thật sâu rộng và đúng nghĩa.”

“Tuy nhiên, đầu tư này có làm hay không hoàn toàn tùy thuộc vào cái đầu của những kẻ nắm giữ quy định, mà những ta tin họ không dè dàng từ bỏ các đ c quy định cũ.”

Kinh tế Việt Nam, từ ‘cơm’ thành ‘mèo’

Tác Giả: Ngái Việt

Thứ Năm, 04 Tháng 10 Năm 2012 21:41

Bài phân tích mô phỏng về ngành du lịch thăm viếng Hà Nội hai năm trước của bà Christine Gregoire thuộc bang Washington mô phỏng khách hàng món khoai tây chiên tại tiệm ăn nhanh KFC ở Hà Nội.

Mục đích chính của bà không phải đi chợ khoai tây chiên mà đi chợ bán hàng thành công nông sản sâu Cánh Mép-Thị trấn thu hoạch Bà Rịa-Vũng Tàu.

Công ty này, vốn chi phí xây dựng và chuồng nuôi 6 năm lên tới \$160 triệu USD, liên doanh giữa công ty Carrix's Marine Unit trụ sở ở Seattle và Công ty Sài Gòn, một đơn vị thành viên của Công ty Vovin Việt Nam (thuộc Vinalines).

Thời gian khánh thành đơn vị này, công ty Cánh Mép chìm sâu vào thua lỗ.

Theo bài viết của báo Giao Thông Việt Nam ngày 1 tháng 10 năm 2012, “Hơn hết các công ty container khu vực Cánh Mép-Thị trấn đều thua lỗ ít cũng 6-7 triệu USD, nhiều tới 20-30 triệu USD”. Một trong những lý do là thị trường bán hàng bên cạnh những lý do khác.

Công ty mẹ Vinalines thì đứng vững mà những khách hàng đã bỏ bỏ tất cả những gì họ có để tham những và “cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng...”

Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giữa đơn vị ngoại quốc đưa nhau đến tận đây, thị trường nông sản này một số mặt chi tiêu sẽ trở thành một thị trường Á Châu.

Thị trường năm 2007 cho thấy thị trường sẽ đứng vững ngoại quốc đổ vào Việt Nam nhiều hơn ngành sẽ đứng vững vào các nước Indonesia, Thái Lan, Phi Luật Tân và một số nước trong vùng. Những công ty Hà Nội không kịp tiêu hóa sẽ không đứng vững quá lâu là một bài học mà giới kinh tế gia gọi là tính toán tài chính sai lầm.

“Việt Nam là thị trường hợp các doanh nghiệp một số nước nên được thúc đẩy quá mức”. Ruchir Sharma, phân

Kinh tế Việt Nam, từ ‘cổ’ thành ‘mèo’

Tác Giả: Ngái Việt

Thứ Năm, 04 Tháng 10 Năm 2012 21:41

tích gia và thuê trợ giúp mái nái cáa công ty Margan Stanley Investment Management ở New York, nhán đánh.

“Nháng ká cám quyán hác cháa sán sàng hác không đá khá năng táp nhán mát láng lán tá bán ngoái quác đá tái trong tháp niên qua.”

Tián đáu tá đá vào nháng dá án há táng có vá háu đáng nhá Cái Máp, các đáng lá và cáu tá Bác chí Nam. Nháng tián cũng đá cá đá vào các dá án xây đáng cao ác trong các thành phá. Nhiáu đát nông nghiáp bián thành các khu công nghiá.

Tát cá các cháng trình và công trình đán đáp, nay có rát nhiáu tòa cao ác bá hoang, các khu công nghiá chá có khoáng 810 ha là đá cá đáng trên táng sá 3,645 ha “quy hách” xây đáng. Nông dân thì kián cáo trián mián vì bá đáy vào vòng đái khá do đát đái sán xuát bá nhà nác tác đát rái đán bù báng nháng sá tián nhá. Há ãn hát trong thái gian ngán và không biát làm gì đá sáng.

Khi nán kinh tế thá giái cháy chám lái, đáu tá ngoái quác giám đán tá năm 2008, các ngân hàng tháng mái ở Việt Nam, thay thá tá bán ngoái quác, bám tián thúc đáy tăng tráng.

Phán lán nháng đáng tián này cháy vào các táp đoàn và táng công ty quác doanh gám khoáng 100 công ty mà sán hián lên đán \$50 tá USD, báng mát phán ba táng sán láng quác gia (GDP).

Thua lá trián mián, ná kháng lá

Mát sá đái gia quác doanh này thua lá trián mián vì tham nháng và vì đáu tá báa bãi nhá vào “tián chùa” mán ná đáng nhân danh nhà nác. Có đá án là có cá hái chám mút.

Viác bát giá Nguyán Đác Kiên, mát trong nháng cá đáng lán cáa mát sá ngân hàng tháng mái, Lý Xuân Hái, táng giám đác ngân hàng ACB và thêm mát sá ông khác gám cá cáu Bá Tráng

Kinh tế Việt Nam, từ ‘cổ’ thành ‘mèo’

Tác Giả: Ngái Việt

Thứ Năm, 04 Tháng 10 Năm 2012 21:41

Trên Xuân Giá mới đây chúng tôi hỏi những tài chính ngân hàng ở Việt Nam nhiều người hỏi.

Một bên phức tạp của Ủy Ban Kinh Tế Quốc Hội CSVN hỏi đầu tháng 9, 2012 về các ngân hàng phải có số tiền dự trữ \$12 tỷ USD để giải quyết cái núi nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thông thường mới trong khi dự trữ ngoại hối của Việt Nam chỉ có khoảng \$14 tỷ USD. Đây là điều Hà Nội không thể giải quyết được nếu không tìm nguồn tín dụng nào đó từ bên ngoài.

Nếu có in bản bãi tiền thì sẽ đắt hơn lạm phát cao. Chính phủ Hà Nội đã phải đi phó vãi lạm phát một cách khó khăn và cũng không hoàn toàn thành công.

Một trong những cách giải quyết mà Hà Nội nhắm tới là cố lôi kéo đầu tư ngoại quốc quay trở lại. Tuy nhiên, người ta chỉ mong mớ y hào hệ thống cũn mới.

Tập đoàn đóng tàu Vinashin vay \$600 triệu USD rồi ra không trả nợ và nhà nước tránh né trách nhiệm hậu thuẫn là một trong những thí dụ điển hình để hệ suy nghĩ cũn thộn.

Thêm nữa, luật lệ trùng tréo và mù mịt ở Việt Nam gây khó khăn cho giải đầu tư ngoại quốc không ít. Đó là chưa kể tham nhũng vòi vĩnh hối lộ rết phở biền.

Số thiếu hụt năng lực tài trợ để giải quyết khó khăn và giải đầu tư ngoại quốc tránh né làm cho Hà Nội có ít giải pháp đi phó. Trong đó, không lo ngại trước khả năng phải bơm tiền ngân sách vào các ngân hàng tài chính sụp đổ.

Ở tình thế như vậy, Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể giúp Hà Nội dàn xếp một món vay từ Quỹ Tiền Tế Quốc Tế (IMF) nhưng nếu chuyên này xảy ra, bài phân tích của Newsweek cho rằng “có thể đầu tư nên móng cho các tàu hải quân Mỹ quay lại cảng Cam Ranh”.

Dù sao, khi có tin Hà Nội cũn sẽ trở giúp tài chính của IMF, Ngân Hàng Nhà nước đã vãi vãi cũn chính là hệ không cũn.

Kinh t Nam, t 'c p' thành 'mèo'

Tác Giả: Ng i Vi t

Thứ Năm, 04 Tháng 10 Năm 2012 21:41

N u ti n đ n t ngu n nào đó bên ngoài, nó ph i có nh ng đi u ki n. C i cách sâu r ng và tri t đ , g m c vi c gi i tán đám qu c doanh “l i gi l th t” và ph i áp d ng ch t ch lu t l minh b ch là nh ng đòi h i đ có tín d ng.

Nh ng nh ng k c m quy n Hà N i có ch u c i cách th t s hay không l i là chuy n không d x y ra, m t chuy n đã b các đ nh ch tài tr qu c t áp l c t khi có ch ng trình “đ i m i” đ n nay v n ch th y nh ng c i cách n a v i.

C i cách th t s có th đ n đ n m t quy n l c, m t c h i tham nh ũng. Cũng vì v y mà Vi t Nam t tri n v ng tr thành c p l i ch thành m t th mèo con b nh ho n. (T.N.)